
บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลย่ี จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษาซีเทค) 

เสนอโดย 

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรับโครงการ  
กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)  

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  
ของ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน คร้ังที่ 2 



I 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ 

หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต  
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) 

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

สารบัญ 

หน้า 

1. เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ ....................................................................................  1 

2. วัตถุประสงค์  ..............................................................................................................................................  1 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ..............................................................................................................  1 

 2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุม ...........................................................................................................  2 

3. สรุปการประชุม ...........................................................................................................................................  2 

 3.1 สรุปผลการประชุมเวทีที่ 1 

  วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บา้นแหลมฉบัง. ..............................................  2 

 3.2 สรุปผลการประชุมเวทีที่ 2  

  วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม ....................  15 

 3.3 สรุปผลการประชุมเวทีที่ 3  

  วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารที่ท าการชุมชนบา้นทุง่กราด .............................................  23 

4. การรับฟังความคิดเห็น และช่องทางการสื่อสาร .........................................................................................  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

สารบัญตาราง 

หน้า 

 
ตารางที่ 3-1  สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุม 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2  (เวทีที่ 1)  
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบ์้านแหลมฉบัง .........  7 

ตารางที่ 3-2  สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2  (กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม) 
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30-15.00 น. ณ ที่ท าการชุมชนบ้านอ่าวอุดม ....................  13 

ตารางที่ 3-3 สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2  (เวทีที่ 2)   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  

 ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม ...........................................................................  18 
ตารางที่ 3-4 สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุม 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2  (เวทีที่ 3) 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารที่ท าการชุมชนบ้านทุ่งกราด .......  27 

 

 

สารบัญรูป 

หน้า 

 

รูปที่ 3-1  ภาพถ่ายบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1)  
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ศาลาอเนกประสงค์บา้นแหลมฉบัง (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง)  ..............................................  4 

รูปที่ 3-2  ภาพถ่ายบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30-15.00 น. (กลุ่มประมงพื้นบา้นอ่าวอุดม) 
ณ ที่ท าการชุมชนบา้นอ่าวอุดม .......................................................................................................  12 

รูปที่ 3-3 ภาพถ่ายบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2) 
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  

 ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม ...........................................................................  16 

รูปที่ 3-4 ภาพถ่ายบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 3) 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  

 ณ อาคารที่ท าการชุมชนบา้นทุ่งกราด.............................................................................................  24 

 



-1- 

 

 

 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน  

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต  

ของประชาชนในชุมชนอย่างรนุแรง (EHIA) 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

1. เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ 

 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
(กทท.) มีความประสงค์ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือในพื้นที่ของ บ.ยูนิไทยฯ จ านวน 2 ท่า ที่มีความยาว 314 เมตร และ 
400 เมตร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานกิจการของ บ.ยูนิไทยฯ และบริษัทในเครือ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้งานได้ง่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ กทท. ต่อไปในอนาคต  

 การก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว เข้าข่ายประเภทของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ล าดับที่ 9 ท่าเทียบเรือ 1) ที่มีความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ (Berth 
Length) ตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่หน้าท่าตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป และ 2) ที่มีการขุดลอกร่องน้ าตั้งแต่ 
100,000 ลกูบาศก์เมตรขึ้นไป จึงจ าเป็นจะต้องจัดให้มีการศึกษาและจัดท ารายงาน EHIA และจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนดในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ .) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ  

2. วัตถุประสงค์  

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1)  เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม ท าให้สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และรองรับปริมาณ
เรือที่จะมาจอดซ่อมได้เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องจอดรอบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง  

 2) เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือในการซ่อมบ ารุงเรือ ตลอดจนขนถ่าย อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในกิจการของบริษัท  
ยูนิไทยฯ และบริษัทในเครือ 

 3)  เพื่อเป็นการสอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากท่า
เทียบเรือในการรองรับการจอดเรือในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ซึ่งจะแก้ปัญหาไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการท างานในบริเวณ
แอ่งจอดเรือของ ทลฉ. 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

 1) เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าเสนอข้อมูลโครงการ ความเป็นมา ความจ าเป็น 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กระบวนการและแนวทางในการด าเนินโครงการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเบื้องต้น 

 2) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน 

 3)  เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

3. สรุปการประชุม 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
โครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด 
แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ด าเนินการระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 380 คน ในการ
ประชุมแบ่งออกเป็น 3 เวที ได้แก่  

 เวทีที่ 1 จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลมฉบัง (ใกล้
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 204 คน และในช่วงบ่าย 
เวลา 13.30 -15.00 น. เป็นการประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม ณ ที่ท าการชุมชนบ้านอ่าวอุดม มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมรวม 44 คน 

 เวทีที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชนวัด 
มโนรม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 72 คน 

 และเวทีที่ 3 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารที่ท าการชุมชนบ้านทุ่งกราด 
ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 60 คน 

3.1  สรุปผลการประชุมเวทีที่ 1  

 เวทีที่ 1 จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลมฉบัง (ใกล้
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 204 คน และในช่วงบ่าย 
เวลา 13.30 -15.00 น. เป็นการประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม ณ ที่ท าการชุมชนบ้านอ่าวอุดม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบัง ส านักงาน
เทศบาลนครแหลมฉบัง ส านักงานนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กลุ่มเกษตรท าประมงทุ่งสุขลา ชมรมตกปลา
อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กลุ่มประมงต้นแบบอ่าวอุดม บริษัทนามยง เทอร์มินัล จ ากัด บริษัท ซียูอีแอล จ ากัด บริษัท ที ไอ 
พี เอส จ ากัด ประธานและคณะกรรมการชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านแหลมฉบัง 
สื่อมวลชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจและคณะท างานของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  และบริษัท 
ที่ปรึกษาฯ รวม 204 คน บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-1 
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 ในช่วงบ่ายมีผู้เข้าร่วมประชุมจากชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี ตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจและคณะท างานของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด และบริษัทที่ ปรึกษาฯ รวม 44 
คน บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-2 

 บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลโครงการความเป็นมา ความจ าเป็น ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กระบวนการและ
แนวทางในการด าเนินโครงการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และชี้แจงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็นในที่ประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่
ปรึกษา ได้แก่ นายสายันต์ บุญพิทักษ์ ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม นายนพดล กรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ และ  
ร.อ. สุรเชษฐ์  กังวานวาณิชย์ ร.น. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร และนายสานิตย์  ลายสังข์ ที่ปรึกษาด้านมวลชน
สัมพันธ์บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ร่วมชี้แจงด้วย  

สรุปความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-1  

 บรรยากาศโดยรวมของการประชุมเป็นไปในทางที่ดี โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการน าเสนอของบริษัทที่
ปรึกษาและมีส่วนร่วมกับโครงการโดยการแสดงความคิดเห็น ถึงข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของ
โครงการ ผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่ 

1. นายสุชาติ คงประเสริฐ   ชาวบ้านชุมชนบ้านแหลมฉบัง 
2. นายอัมพร คชรัตน์   ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง 
3. นายเสถียร เอกจรัสภิวัฒน์ ประธานชุมชนตลาดอ่าวอุดม  
4. นางสุนันท์ เสียงดัง  ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
5. นายสมยศ  เฉียวกุล  กลุ่มประมงต้นแบบอ่าวอุดม 
6. นายณัฐพล บัวเพ็ชร  ประธานชมรมตกปลาอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมฉบัง 
7. นายวิศิษฐ์  พุทธตรัส  ประชาชนชุมชนบ้านทุ่ง 
8. ประชาชนจากชุมชนบ้านแหลมฉบัง 
9. นายสัญชัย ชนะสงคราม   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
    ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
10. นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
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บรรยากาศการลงทะเบียน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการ 

 
นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข  

ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
บริษัทยูนไิทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

 
นายสายนัต์ บุญพทิักษ์ ผูช้ านาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม 

ในที่ประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบ์้านแหลมฉบัง (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
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ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
 ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบ์้านแหลมฉบัง (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
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ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
 บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

รูปที่ 3-1 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบ์้านแหลมฉบัง (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
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ตารางที่ 3-1  
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 1) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บา้นแหลมฉบัง 
 (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
1. นายสชุาติ คงประเสริฐ  ชาวบ้านชุมชนบ้านแหลมฉบัง  
- การขุดลอกจะมีผลกระทบต่อการพังทลายของดิน

บริเวณหน้าท่าหรือไม ่
 

- การก่อสร้างจะท าการขุดลอกแอ่งจอดเรือ โดยขุดลึกลงไป
ประมาณ 12 เมตร ซึ่งได้มีการค านวณทางวิศวกรรมแล้วว่า
จะไม่มีผลกระทบต่อการพังทลายของหน้าดิน โดยระหว่าง
การก่อสร้างจะมีการตอก sheet piles เพื่อป้องกันดิน
สไลด์ และในการขุดลอกหน้าท่าจะมีความลึกประมาณ  
-12.5 ม.รทก. เฉพาะบริเวณหน้าท่า ส าหรับพื้นที่ถัดออกไป
นั้น จะขุดลึกลดลงเรื่อยๆ จนถึงที่ระดับประมาณ -5.5 ม.
รทก. จึงคาดว่าจะไม่ท าให้เกิดการพังทลายของชายหาด 

- เสนอให้ทางโครงการติด GPS ที่เรือที่จะน าตะกอนดิน 
ไปทิ้งได้หรือไม่ 

- ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา และก าหนดเป็นมาตรการที่
เหมาะสมต่อไป 

- ตะกอนดินที่จะน าไปทิ้ง เหตุใดไม่ใช้วิธีตากให้แห้งแล้ว
น าไปถมชายฝั่งแทน 

- กังวลผลกระทบจากการทิ้งตะกอนดิน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อปลา และปะการัง จะมีทางเลือกอ่ืนในการน าตะกอน
ดินไปทิ้งหรือไม่ เช่น โดยการน าตะกอนไปตากแห้ง 

- การจะน าดินไปถมชายฝั่งนั้น ต้องพิจารณาคุณสมบัติว่าดิน
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ในเบื้องต้นทางโครงการ
ก าหนดให้น าตะกอนดินไปทิ้งยังจุดที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทยูนิไทยฯ ได้มีหนังสือไปถึง 
2 หน่วยงาน ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง และกรมเจ้าท่า 
ปัจจุบันกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการออกหนังสืออนุญาตและ
ก าหนดจุดส าหรับทิ้งตะกอนดิน (ปัจจุบันได้รับหนังสือแล้ว
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2562) ซึ่งหากด าเนินการขุดลอกจะต้องน า
ตะกอนดินไปทิ้งยังจุดที่กรมเจ้าท่าก าหนดไว้ เท่านั้น 
นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากคุณภาพ
ดิ นที่ ขุ ด ล อกมี คุ ณภ าพดี เ ข้ า กั บ สภาพ ช ายหา ด  
ก็สามารถน าไปถมชายหาดได้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดย
กรมเจ้าท่าจะเป็นหน่วยงานพิจารณาว่าน ามาถมชายหาดได้
หรือไม่ 

- การน าตะกอนดินขึ้นไปทิ้งบนบก ก็จะยังคงมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอยู่ เช่น น้ าที่ชะจากตะกอนดินไหลปนเปื้อน
ออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรน าตะกอนดินไปทิ้งยังจุดที่
กรมเจ้าท่าก าหนดไว้จึงมีความเหมาะสมที่สุด 

2. นายอัมพร คชรัตน์ ประธานชุมชนบา้นแหลมฉบัง  
- อยากให้ชาวบ้าน และประธานชุมชน 11 ชุมชน ตลอดจน

ประธานกลุ่มประมง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
- ทางโครงการรับไว้พิจารณาในการจัดตั้งคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
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ตารางที่ 3-1  
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 1) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บา้นแหลมฉบัง 
 (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
ตรวจสอบการท างานของผู้รับเหมา อย่างน้อย 2 เดือน/
ครั้ง 

ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระหว่างก่อสร้าง 

- ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ - โครงการรับไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมต่อไป 

3. นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส ประชาชนชุมชนบ้านทุ่ง  

- เวลาผู้รับเหมาเข้ามาท างาน อยากมีการว่าจ้างรถบรรทุก/
รถฉีดพรมน้ า/เรือ ของชาวบ้านเพื่อเป็นการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน 

- โครงการรับไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมต่อไป 

- กังวลเรื่องกลิ่นเหม็นจากเพรียงที่ตาย อันเนื่องมาจาก
กิจกรรมการรื้อกองหินหน้าท่าเรือ เสนอให้มีการฉีดน้ ายา 
EM ทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นเน่าของเพรียง 

- โครงการรับไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมต่อไป 

- หลังจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการ 
อยากให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในลักษณะเช่นนี้
อีก เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม และรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ชาวบ้านโดยตรง  

- โครงการรับไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมต่อไป 

4. นายเสถียร เอกจรัสภิวัฒน์ ประธานชุมชนตลาดอ่าวอุดม  
- เสนอให้มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อติ ดตาม

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง  
 

- ทางโครงการรับไว้พิจารณา จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระหว่างก่อสร้าง 

- การก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องกระแสน้ า
เปลี่ยนแปลง และพื้นที่ท าการประมงลดลง 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ อยู่ในบริเวณพื้นที่เช่าของบริษัท  
ยูนิไทยฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จ ากัดและได้ถูกก าหนดขอบเขตไว้
อย่างชัดเจนแล้ว ประกอบกับโครงสร้างท่าเรือเป็น
โครงสร้างโปร่ง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกระแสน้ าและ
พื้นที่ท าการประมงในระดับต่ า 

- การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาจส่งผลกระทบด้าน
จราจร อยากให้ทางโครงการค านึงถึงผลกระทบเหล่านี้ 
และก าหนดมาตรการลดผลกระทบ เพื่อไม่ให้เดือดร้อน
แก่ประชาชน 

- โครงการได้ก าหนดมาตรการด้านการคมนาคมขนส่งไว้แล้ว 
เร่ืองการจ ากัดความเร็วรถ การควบคุมน้ าหนักบรรทุกให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งให้ติดป้ายก ากับไว้กับ
รถขนส่งของโครงการเพื่อให้ทราบว่าเป็นรถของโครงการ 
เพื่อให้สามารถร้องเรียนมายังโครงการได้ 
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ตารางที่ 3-1  
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 1) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บา้นแหลมฉบัง 
 (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
5. นางสุนนัท์ เสียงดงั ประธานชุมชนบา้นอ่าวอุดม   

- การพัฒนาโครงการทุกประเภทล้วนก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ หรือ
การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะ โดย
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 1-2 เดือน โดยไม่
จ าเป็นต้องให้ประธานชุมชนเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเพียง
ฝ่ายเดียว อยากให้ประชาชนได้มารับฟังข้อมูลด้วยตนเอง 

- โครงการรับไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมต่อไป 

6. นายสมยศ  เฉียวกุล กลุ่มประมงต้นแบบอ่าวอุดม  

- ที่ผ่านมาพบว่ามีเรือลักลอบทิ้งตะกอนดิน โดยไม่ทิ้งตาม
จุดที่ก าหนดไว้ มีการลักลอบทิ้งในระหว่างขนส่ง อยากให้
มีชาวบ้านนั่งบนเรือไปด้วยเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตา 

- โครงการรับไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมต่อไป 

- ก่อนท าการตอกเสาเข็ม รื้อย้ายหิน มีการส ารวจสิ่งมีชีวิต
ในบริเวณนั้นหรือไม่ มีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือไม่ 

- โครงการได้ท าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าและนิเวศวิทยา
ทางน้ าไว้แล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลใน
ห้องปฏิบัติการ (Lab) โดยที่ปรึกษาจะน าผลการวิเคราะห์
มาน าเสนอในการประชุมครั้งที่ 3 ต่อไป 

- ม่านดักตะกอนที่ใช้มีรายละเอียดการติดตั้งอย่างไร - รายละเอียดดังกล่าวที่ปรึกษาจะน ามาเสนอในการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ของโครงการ 

7. นายณัฐพล บัวเพช็ร ประธานชมรมตกปลาอาสาพฒันา
สิ่งแวดล้อมแหลมฉบัง 

 

- ขอให้ด าเนินการทิ้งตะกอนในจุดที่มีการก าหนดไว้เท่านั้น 
และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

- โครงการรับทราบและน าไปปฏิบัติต่อไป 

8. ชาวบ้านชุมชนบ้านแหลมฉบัง  

- การน าเรือเข้ามาซ่อม มีวิธีการล้างเรืออย่างไร น้ าที่ล้าง
เรือนั้นปล่อยลงทะเล มีผลท าให้สัตว์น้ าตายหรือไม่  

- ในการน าเรือเข้ามาซ่อมนั้น บริษัทไม่อนุญาตให้มีการถ่าย
น้ าเสียเหล่านี้ลงทะเล โดยมีบริษัทเอกชนรับไปก าจัด และ
ในกรณีที่เรือซ่อมเสร็จแล้ว จะมีการท าความสะอาดให้
เรียบร้อย มีการถ่ายรูป และส่งเอกสารให้เทศบาลนคร
แหลมฉบังรับทราบว่าได้ท าความสะอาดเรือไว้เรียบร้อยแล้ว 
ก่อนจะท าการจมอู่ต่อไป 

- นอกจากนี้ยังจัดให้มีแผนกมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ท าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนด้วย หากประชาชนได้รับผลกระทบ
สามารถแจ้งให้บริษัทรับทราบและแก้ไขได้ทันที  
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ตารางที่ 3-1  
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 1) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บา้นแหลมฉบัง 
 (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 

- ชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนาโครงการ เช่น มี
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการรับคนในพื้นที่ เข้า
ท างาน หรือก าหนดสัดส่วนการรับคนในพื้นที่เข้าท างาน  

- โครงการรับไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมต่อไป 

- ทางโครงการมีการจัดการเรื่องคุณภาพชีวิต การตรวจ
สุขภาพให้ประชาชนบ้างหรือไม่  

 

- ทางโครงการจะรับไว้พิจารณา และเพิ่มเติมรูปแบบกิจกรรม
ด้าน CSR ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 

9. นายสัญชัย ชนะสงคราม  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุร ี

 

- ในกรณีที่จะน าทรายที่ ได้จากการขุดลอกขึ้นมาถม
ชายหาด ขอให้ศึกษาวิธีการดูดทราย ถมทราย ที่ชายหาด
พัทยาด าเนินการอยู่ ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก
น้อยเพียงใด  

- ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา เพื่อประกอบการศึกษาโครงการ
ต่อไป 
 

- ขอให้ส ารวจสิ่งมีชีวิตในทะเลว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษ
หรือไม่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบ เปรียบเทียบ
ผลกระทบช่วงก่อนและหลังด าเนินโครงการ 

- โครงการได้ท าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าและนิเวศวิทยา
ทางน้ าไว้แล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลใน
ห้องปฏิบัติการ (Lab) โดยที่ปรึกษาจะน าผลการวิเคราะห์
มาน าเสนอในการประชุมครั้งที่ 3 ต่อไป 

10. นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์  
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

 

- ขอให้โครงการพิจารณาติดตั้งทุ่นอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รายงานผลได้ทันที และตลอดเวลา 
(Real time) และกรณีที่ใช้จีพีเอส ติดตั้งกับเรือ ซึ่งใน
ระยะทางที่ห่างจากเกาะสีชังไปแล้วจะรับสัญญาณไม่ได้ 
ต้องเช่าสัญญาณดาวเทียมจาก AIS จะรับสัญญาณได้
ชัดเจน ตลอดเส้นทาง 

- ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา และก าหนดเป็นมาตรการที่
เหมาะสมต่อไป 

- เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบร่วม
โดยมีผู้น า 11 ชุมชน เป็นคณะกรรมการ  

- ทางโครงการรับไว้พิจารณา จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระหว่างก่อสร้าง 

- ในการขุดลอกตะกอนดิน ควรใช้วิธีการดูด จะเหมาะสม
กว่าวิธีการขุดและตัก เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของ
ตะกอนดิน 

- ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา ส าหรับรายละเอียดในการ
ด าเนินการและจะน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
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(เวทีที่ 1) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บา้นแหลมฉบัง 
 (ใกล้โรงเรียนวัดแหลมฉบัง) ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 

- ขอให้พิจารณาเทคโนโลยีการท าคอนกรีตที่เป็นช่อง แทน
การน าหินที่ย้ายออกมาเรียงกลับคืน เพื่อประโยชน์ในการ
ใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 

- ที่ปรึกษารับไปพิจารณา ความเหมาะสมเพื่อน าไปปฏิบัติ
ต่อไป 
 

- อยากให้โครงการเน้นท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่คนในชุมชน 

- ที่ผ่านมา บริษัทยูนิไทยฯ มีการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนมา
โดยตลอด และได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่คนในชุมชน 
ชุมชนละ 2 ทุน อยู่แล้ว โดยจะงพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้รับทุนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนต่อไป 

- ชุมชนอยากให้บริษัทที่ประกอบกิจการเจริญรุ่งเรือง  
ไปพร้อมๆ กับชุมชน 

- ที่ปรึกษาและบริษัทยูนิไทยฯ รับทราบ และมีนโยบายที่จะ
คืนก าไรไปสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 

 ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 -15.00 น. เป็นการประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม 
ณ ที่ท าการชุมชนบ้านอ่าวอุดม มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี 
ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและคณะท างานของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด และบริษัทที่ปรึกษาฯ 
รวม 44 คน บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-2 

 บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลโครงการความเป็นมา ความจ าเป็น ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กระบวนการและ
แนวทางในการด าเนินโครงการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และชี้แจงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็นในที่ประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท  
ที่ปรึกษา ได้แก่ นายสายันต์ บุญพิทักษ์ ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม นายนพดล กรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและ  
การประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ และ 
ร.อ. สุรเชษฐ์  กังวานวาณิชย์ ร.น. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร และนายสานิตย์  ลายสังข์ ที่ปรึกษาด้านมวลชน
สัมพันธ์บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ร่วมชี้แจงด้วย  

สรุปความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-2 

 ในการประชุม มีผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก ่

1. นายอาทิตย์  ศรีปาน   ประธานชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม  
2. นายอมรศักดิ์  ปัญญาเจริญศรี นายกสมาคมพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี 
3. สมาชิกชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม 
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บรรยากาศการลงทะเบียน 

 
นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข  

ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
บริษัท ยูนไิทยฯ กลา่วต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมประชุม 

และร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

 
นายสายนัต์ บุญพทิักษ์ ผูช้ านาญการสิ่งแวดล้อม 
บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม 

 
ร.อ. สุรเชษฐ์  กังวานวาณชิย์ ร.น. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ยูนไิทยฯ ร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

 
นายสานติย์  ลายสังข์ ทีป่รึกษาด้านมวลชนสัมพนัธ์ 

บริษัท ยูนไิทยฯ ร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 3-2 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
(กลุ่มประมง) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 -15.00 น.  

ณ ที่ท าการชุมชนบา้นอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

รูปที่ 3-2 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
(กลุ่มประมง) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 -15.00 น.  

ณ ที่ท าการชุมชนบา้นอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

ตารางที่ 3-2 
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(กลุ่มประมง) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 -15.00 น.  
ณ ที่ท าการชุมชนบา้นอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
1. นายอาทิตย์  ศรีปาน ประธานชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม    

- กังวลเรื่องการน าตะกอนดินไปทิ้ง ว่าผู้รับเหมาอาจจะ
ลักลอบปล่อยทิ้งกลางทาง ไม่ทิ้งตามจุดที่ก าหนด 
 

- ทางโครงการจะน าตะกอนดินไปทิ้งบริเวณจุดที่กรมเจ้าท่า
ก าหนดไว้เท่านั้น โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร 

- ก าหนดมาตรการควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาน าตะกอนดิน
ไปทิ้งยังจุดที่ก าหนด และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางโครงการยินดีให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา โดยให้ร่วมนั่งสังเกตการณ์ไปกับ
เรือที่ขนส่งตะกอนดินไปทิ้งด้วย 
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ตารางที่ 3-2 
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(กลุ่มประมง) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 -15.00 น.  
ณ ที่ท าการชุมชนบา้นอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
2. นายอมรศักดิ์  ปัญญาเจริญศร ี

นายกสมาคมพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี 
 

- เรือที่บรรทุกตะกอนดินไปทิ้ง ควรขนส่งเฉพาะช่วงเวลา 
8.00-17.00 น. เท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบกับการท าประมง
ของชาวบ้าน 

- ที่ปรึกษาจะน าไปก าหนดไว้ในมาตรการโดยให้มีกิจกรรม
การก่อสร้างและน าตะกอนดินไปทิ้งในช่วงเวลากลางวัน
เท่านั้น  

- การขุดลอกโดยใช้วิธีการตักอาจท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของตะกอนดินมาก ในช่วงแรกควรใช้วิธีดูดตะกอนดิน
ก่อน เมื่อถึงชั้นดินที่แข็งจึงใช้วิธีการตัก  

- จะพิจารณาแนวทาง วิธีการขุดลอก ที่เหมาะสมที่สุด โดย
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ชั้นดิน และก าหนดวิธีการขุด
ลอกที่เหมาะสมกับชั้นดินต่อไป 

- ควรล้อมม่านกันตะกอน ใช้ม่านที่มีความยาวถึงพื้นทะเล 
หรือใช้ม่าน 2 ชั้น 

- ที่ปรึกษาจะพิจารณาใช้ม่านกันตะกอนที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม หากไม่เพียงพอจะใช้ม่านกันตะกอน 2 ชั้น  

- กังวลผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากเพรียงที่ตาย จาก
กิจกรรมการรื้อหินขึ้นมากองบนท่า ซึ่ งอาจได้รับ
ผลกระทบอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถ
บรรเทาได้ โดยทางโครงการอาจแจกผ้าปิดจมูกให้กับ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

- ที่ปรึกษาก าหนดเป็นมาตรการให้ใช้น้ ายาดับกลิ่นชีวภาพ 
EM ในการก าจัดกลิ่นเหม็นจากเพรียงที่ตาย รวมทั้งท า
การติดตั้งก าแพงโดยรอบพื้นที่เก็บกอง ดังนั้น ผลกระทบ
ด้านกลิ่นจึงอยู่ในระดับต่ า 

- ปัจจุบัน มีการลักลอบทิ้งขยะและตะกอนในทะเล ซึ่ง
ส่งผลต่อการท าประมง บริษัทมีแนวทางที่จะจัดการ
ปัญหานี้อย่างไร 

- ทางบริษัทรับทราบถึงสภาพปัญหาดังกล่าวและจะน าไป
ปรับใช้กับมาตรการของโครงการในอนาคต ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นการลักลอบ
ทิ้งให้รีบแจ้งมาทางบริษัทได้ทันที ทั้งนี้อาจก าหนด
มาตรการเพิ่มเติม เช่น ตั้งรางวัลน าจับให้แก่ผู้ที่ถ่ายรูป
การลักลอบทิ้งตะกอนได้ เป็นต้น  

- อยากให้บริษัทมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล หรือ
ร่วมสนับสนุนการปล่อยสัตว์น้ าในทะเล 

- บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อให้มี
ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันก็ได้มีการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

3. สมาชิกประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม  

- ในการด าเนินโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อการท าประมง 
จะมีการแก้ไขอย่างไรบ้าง ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกัน
ผลกระทบแล้ว อย่างไรก็ตามย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นบ้าง 

- ที่ปรึกษาด าเนินตามขั้นตอนการศึกษาโดยมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อร่วมกันก าหนดมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนน้อยที่สุด 
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3.2  สรุปผลการประชุมเวทีที่ 2 

 เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม 
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
ชลบุรี ส านักงานจังหวัดชลบุรี ที่ว่าการอ าเภอศรีราชา ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง วัดมโนรม วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลม
ฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ประธานและคณะกรรมการชุมชนวัดมโนรม ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ชุมชนบ้านนาเก่า 
ชุมชนบ้านนาใหม่ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและคณะท างานของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด และ
บริษัทที่ปรึกษาฯ รวม 72 คน บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-3 

 บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลโครงการความเป็นมา ความจ าเป็น ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กระบวนการและ
แนวทางในการด าเนินโครงการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และชี้แจงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็นในที่ประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา 
ได้แก่ นายสายันต์ บุญพิทักษ์ ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม นายนพดล กรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการประชาสัมพันธ์ 
นอกจากนี้ นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ร.อ. สุรเชษฐ์  กังวานวาณิชย์ 
ร.น. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร และนายสานิตย์  ลายสังข์ ที่ปรึกษาด้านมวลชนสัมพันธ์บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด 
แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ร่วมชี้แจงด้วย 
สรุปความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-3 
 บรรยากาศโดยรวมของการประชุมเป็นไปในทางที่ดี โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการน าเสนอของบริษัทที่
ปรึกษาและมีส่วนร่วมกับโครงการโดยการแสดงความคิดเห็น ถึงข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของโครงการ 
ผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่ 
 
1. นายพิพัฒน์พล  อัมพรเพ็ชร์ ปลัดอ าเภอศรีราชา 
2. นายเกรียงศักดิ์ พุทธตรัส  ประธานชุมชนวัดมโนรม  
3. นายณฐกร  จันทร์ทรัพย์  ประธานชุมชนบ้านนาเก่า 
4. นายดิเรก  เชื้อปุย  ประธานชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง 
5. นางสาวเกตุวิภา  จรรยาศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านบริหารหลักสูตร  

   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 
6. นางสาวนิชานันท์ เสนาะ  กรรมการชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง 
7. นางสาวปาณิสรา สินมงคล กรรมการชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง 
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บรรยากาศการลงทะเบียน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการ 

 
นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข  

ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมตอบข้อซักถาม 
ในที่ประชุม 

 
นายสายันต์ บุญพิทักษ์ ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม 

ในที่ประชุม 
 

 
ร.อ. สุรเชษฐ์  กังวานวาณชิย์ ร.น. ผูช้ว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหาร 

บริษัทยูนไิทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  
ร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

 
นายสานติย์  ลายสังข์ ทีป่รึกษาด้านมวลชนสัมพนัธ์ 
บริษัทยูนไิทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  

ร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

รูปที่ 3-3 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม  

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
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ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 3-3 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชมุชนวัดมโนรม  

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
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ตารางที่ 3-3 
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 2) วันพฤหัสบดทีี่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 

1. นายเกรียงศักดิ์ พุทธตรัส ประธานชุมชนวัดมโนรม   
- หลังจากที่มีการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจนผ่านการเห็นชอบแล้ว 
จะใช้ระยะเวลาในกี่เดือนถึงจะเริ่มก่อสร้าง และใช้เวลา 
ในการก่อสร้างเท่าใด 

 

- เมื่อการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จจะส่งให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็น และหลังจากผ่านการเห็นชอบแล้วยัง
ไม่สามารถก่อสร้างได้ทันที  จะต้องให้หน่วยงานรัฐ
ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานอนุญาตโครงการ (กรมเจ้าท่า) 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง หากโครงการผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก่อนด าเนินการ
ก่อสร้างจะต้องแจ้งให้การท่าเรือรับทราบด้วย 

- โครงการจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 24 เดือน 
ไม่รวมระยะเวลาสรรหาผู้รับเหมา 

- ขอให้เพิ่มมาตรการควบคุมโรคและตรวจโรคของแรงงาน
ต่างถิ่น กรณีเข้าออกพื้นที่ โดยให้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ผู้รับเหมาด้วย 

- ที่ปรึกษารับไปก าหนดไว้ในมาตรการและระบุไว้ในสัญญา
จ้างผู้รับเหมา โดยให้มีการติดตามและตรวจโรคของแรงงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

- หากมีการตั้งบ้านพักคนงานในพื้นที่ ขอให้ระบุต าแหน่ง
ที่ตั้งของบ้านพักคนงาน และแจ้งให้ผู้น าชุมชนทุกชุมชน
ทราบด้วย  

- ที่ปรึกษารับไปก าหนดไว้ในมาตรการ เบื้องต้นได้จัดหาที่ตั้ง
บ้านพักคนงาน บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ ซึ่งเดิม
เป็นบ้านพักคนงานอยู่แล้ว 

- มีความเชื่อมั่นว่าคนในชุมชนมีศักยภาพที่จะรับงานจาก
บริษัท และปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสากล   

- โครงการได้ก าหนดมาตรการในการรับคนในท้องถิ่นเป็น
อันดับแรกไว้แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการเข้ามาท างานกับ
โครงการต้องได้มาตรฐานตามที่ทางโครงการก าหนด 

2. นายณฐกร  จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเก่า  
- อยากทราบข้อมูลการรื้อหิน ที่บอกว่ารื้อเป็นบางส่วนคิด

เป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร ถ้ารื้อยิ่งน้อยก็จะมีผลกระทบน้อย  
- ทางโครงการรับไปเพิ่มเติมในรายละเอียดการรื้อหิน ทั้ง

พื้นที่การรื้อ วิธีการรื้อ โดยจะน าเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป  

- เมื่อเราน าหินขึ้นมา ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองก าจัด
กลิ่นเหม็นจากเพรียงที่ตายจากกองหินที่ยกขึ้นจากทะเล
ขึ้นมากองบนท่า และควรใช้น้ ายาก าจัดกลิ่นที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพราะหลังจากการก่อสร้างท่าเรือแล้วเสร็จ
จะต้องน าหินลงไปเรียงกองไว้ในทะเลเหมือนเดิม เพราะ
น่าจะฟื้นฟูระบบนิเวศได้เร็ว 
 

- โครงการได้ก าหนดมาตรการในการลดกลิ่นจากเพรียงโดยใช้
น้ ายา EM ซึ่งเป็นน้ ายาชีวภาพไว้แล้ว 
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ตารางที่ 3-3 
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 2) วันพฤหัสบดทีี่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชนวัดมโนรม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 

- อยากให้เพิ่มมาตรการเรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ด้วย นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรการพื้นฐาน  

- ทางโครงการรับไปพิจารณา เพื่อก าหนดเป็นมาตรการที่
เหมาะสมต่อไป 

- หลายโครงการที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ จึงอยากให้คนในชุมชน
ได้ประโยชน์ด้วย จึงขอให้บริษัทพิจารณาคนในชุมชนให้
เข้าไปท างานอะไรก็ได้ โดยพิจารณาตามศักยภาพของคน
ในพื้นที่ เช่น การใช้เครื่องจักรที่ชุมชนมีอยู่ หรืองานจ้าง
อ่ืนๆ ที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทได้  

- โครงการได้ก าหนดมาตรการในการรับคนในท้องถิ่นเป็น
อันดับแรกไว้แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการเข้ามาท างานกับ
โครงการต้องได้มาตรฐานตามที่ทางโครงการก าหนด 

3. นายดิเรก  เชื้อปุ้ย ประธานชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง  
- กังวลเรื่องการตอกเสาเข็ม มันจะมีช่องว่างระหว่างเสา จะ

ใช้ทรายหรือหินเข้ามาถม 
- กังวลเรื่องความขุ่นของน้ าทะเล อันเนื่องมาจากการตอก

เสาเข็ม การติดตั้งม่านกันตะกอนจะสามารถกันฝุ่น
ตะกอนเล็กที่จะลอยไปได้ไกลช่วงที่มีน้ าขึ้น น้ าลงได้
หรือไม่ อย่างไร 

- การตอกเสาเข็มของโครงการ จะใช้ เสาเข็มที่ ใช้ เป็น
ปลายเปิด ซึ่งจะกดเนื้อดินลงไป โดยเนื้อดินจะเข้าไปใน
ช่องว่างภายในเสาเข็ม ซึ่งจะเกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน
น้อย เนื่องจากดินจะเข้าไปอยู่ในเสาเข็มแทน นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้มีการติดตั้งม่านกันตะกอนเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของตะกอนดินที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างด้วย  

- วิธีการขุดลอกและรื้อย้ายแนวหินเรียงป้องกันชายฝั่งจะใช้
รถแบ็คโฮ หรือแบ็คโฮหนีบด้วยบุ้งกี๋แบบงับ  (Clamp 
Shell) โดยจะท าการดูดเลนที่อยู่ด้านบนออกก่อน เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของตะกอนดิน จนเหลือดินที่มีน้ าหนัก แล้ว
จึงตักขึ้น เพื่อลดการขุ่นของน้ าทะเลและการฟุ้งกระจาย
ของตะกอนดิน 

- หากมีการฟุ้งกระจายของตะกอนมากจะเพิ่มการติดตั้งม่าน
กันตะกอนเป็นสองชั้น 

- ในการออกแบบตลอดจนขั้นตอนการขุดลอกและรื้อย้าย
แนวหินมีการค านวณแล้วว่าจะไม่เกิดการพังทลายของดิน
บริเวณหน้าท่า 

- เมื่อการตอกเสาเข็มที่เป็นโครงสร้างหลักของท่าเทียบเรือ
แล้วเสร็จ จะน าหินที่รื้อออกมาไปเรียงคืนในลักษณะเดิม 
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์
น้ า และช่วยลดแรงสะท้อนของคลื่นได้  

- การขุดลอกที่มีความลึก 20 เมตรนั้น เม่ือก่อนบริเวณนี้
มีชายหาดที่สวย เมื่อบริษัทยนูิไทยเข้ามาด าเนนิกิจการ 
มีการขุดลอก และดึงทรายไหลลงมา พบว่ามีหินโผล่

- บริษัทได้มีการศึกษาลักษณะในการขุด เดิมมีการขุดใกล้
แนวหินเรียงป้องกันชายฝั่ง ลึก 5.5 เมตร โครงการมี
ความต้องการที่จะขุดให้ลึก 12.5 เมตร โดยจะขุดเฉพาะ
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ตารางที่ 3-3 
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 2) วันพฤหัสบดทีี่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  
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ขึ้นมาให้เห็น หาดทรายชนัขึ้น บริเวณท่าเทียบเรือที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยขุดแบบไล่ระดับ
ให้มีความชันและท าเป็นขั้น เพื่อลดการทับถมของตะกอน
ดิน โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย 

4. นางสาวเกตุวิภา  จรรยาศักดิ์  ที่ปรึกษาด้านบริหาร
หลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 

 

- วิทยาลัยรับทราบปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการ
เน้นสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
อยากได้คนของเรา ซึ่งบริษัทจะบอกว่าคุณสมบัติของ
คนในพื้นที่และลักษณะงานไม่สอดคล้องกัน วิทยาลัยมี
หลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัย
เรียน และกลุ่มท างาน และทราบว่าเยาวชนรุ่นใหม่ไม่
ค่อยได้ท างานในพื้นที่  วิทยาลัยต้องไปแนะแนวใน
ต่างจังหวัดเพื่อน าเด็กมาเรียนในสายอาชีพ  

- ในกลุ่มของวัยท างาน บริษัทในพื้นที่มีความต้องการ
แรงงานที่มีฝีมือ เช่น ช่างเชื่อม ทางสถาบันก็สามารถผลิต
แรงงานเฉพาะด้านเช่นนี้ได้ แต่ปัจจุบันที่คนเหล่านี้ไม่ได้
งาน อาจเพราะยั งขาดคุณสมบัติ ในด้ านอ่ืน เช่น 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางวิทยาลัยมีแผนในการแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะนี้ได้โดยการจัดหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ได้ จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบว่าวิทยาลัยมีหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อฝึกอบรมแรงงานที่มีฝีมือ หากมีความ
ประสงค์ที่จะเรียนสามารถแจ้งมายังวิทยาลัยได้ 

- ที่ปรึกษารับทราบ 

5. นายพิพฒัน์พล อัมพรเพ็ชร์ ปลดัอ าเภอศรีราชา  
- เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งแรก จึงจะขอถาม

ถึงความเป็นมาของโครงการตั้งแต่แรก ว่าการพื้นที่ที่ใช้
ก่อสร้างโครงการเป็นที่ดินของบริษัทหรือไม่ และท าใน
ส่วนของทะเลใช่หรือไม่  

- ทางบริษัทฯ เช่าพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อ
ด าเนินกิจการ การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการก่อสร้างท่าเทียบ
เรือจ านวน 2 ท่า โดยท่าเทียบเรือที่ 1 สร้างยื่นเข้าไปบน
พื้นดิน ในขณะที่ท่าเทียบเรือที่ 2 สร้างยื่นออกไปในทะเล 

- ขอให้พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าท างาน - โครงการได้ก าหนดมาตรการในการรับคนในท้องถิ่นเป็น
อันดับแรกไว้แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการเข้ามาท างานกับ
โครงการต้องได้มาตรฐานตามที่ทางโครงการก าหนด 
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- มีการระบายน้ าจากหน้าท่าหลังจากน ากองหินที่ขุดลอก
อย่างไร มีระบบระบายน้ าหรือระบบรวบรวมน้ าหรือไม่ 

- น้ าชะที่เกิดบริเวณพื้นที่เก็บกองหิน จะถูกระบายลงสู่ราง
ระบายน้ าบริเวณหลังท่า โดยทางโครงการจะมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ทะเล 

- การจัดการน้ าเสียของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
น้ าเสียประเภทน้ ามันที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของ
บริษัท จะถูกรวบรวมและจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็น
ผู้รับไปก าจัดภายนอกพื้นที่  ส่วนน้ าฝนจะไหลลงสู่ราง
ระบายน้ า และมีการตรวจคุณภาพน้ าก่อนปล่อยลงสู่ทะเล 

- จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน คุณอากาศและเสียง ท าการ
ตรวจวัด 3 สถานี จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล ตะกอน
ดิน ระบบนิเวศวิทยาใช้ 4 สถานี ใช่หรือไม่  

- โครงการได้ท าการคุณอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน 
ท าการตรวจวัด 3 สถานี จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล 
ตะกอนดิน ระบบนิเวศวิทยาใช้ 4 สถานี โดยได้น าเสนอ
ต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างไว้ในเอกสารประกอบการประชุม
แล้ว พร้อมทั้งน าเสนอแผนที่จุดเก็บตัวอย่างให้ประชาชน
รับทราบในการประชุมทุกครั้ง 

- การรื้อถอนท่าเรือ 2 ท่า ท าการรื้อถอนอย่างไร - บริษัทได้หารือกับวิศวกรถึงวิธีการรื้อถอนเพื่อลดผล กระทบ
ให้เกิดอย่างน้อยที่สุด จนได้วิธีการตัดแผ่นพื้นและคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยใบตัด แล้วใช้เครนยกออกทีละชิ้น 
โดยจะก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีเศษวัสดุร่วงหล่นลง
ในทะเลในระหว่างที่ท าการรื้อถอน 

- อยากให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้แทนจากชุมชนใน
พื้นที่  เพื่อร่วมกันติดตามตรวจสอบผลกระทบที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการด้วย 

- ที่ปรึกษารับไปก าหนดไว้ในมาตรการ ทั้งนี้ การด าเนิน
กิจการของบริษัทยูนิ ไทยฯ ในปัจจุบันมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมติดตามตรวจสอบ 
ประกอบด้วย นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 
และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันเป็น
ประจ าทุก 2 เดือน  

- เรือที่จะน าตะกอนดินไปทิ้งติด GPS ด้วยหรือไม่  
 

- ในเบื้องต้นเรือทุกล าจะมีระบบจีพีเอส ติดตั้งอยู่ สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเรือวิ่งไปที่ใด 

- ในการทิ้งตะกอนดินอยากให้ท าให้เป็นมาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด  

- บริษัทจะก าหนดในมาตรการเฝ้าระวัง โดยให้มีผู้แทน
ชาวประมงเดินทางไปกับเรือที่จะน าตะกอนดินไปทิ้ง โดย
ออกเรือในช่วงกลางวันเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ผู้รับเหมาจะไม่ทิ้งตะกอนดินนอกเหนือจากจุดที่ก าหนดไว้ 
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- มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
อย่างไร  

- ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเข้าพบเพื่อสอบถามความคิดเห็น  
ข้อห่วงกังวลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการเชิญ
เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นครั้งที่ 2 ที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมหลายเวที ซึ่ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องบางส่วนได้เข้าร่วมการประชุมในเวที 
ที่  1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาได้ท าการรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุด 

- ขอให้แจ้งความคืบหน้าของโครงการไว้ ใน เว็บไซต์  
(website) ของบริษัทด้วย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึง 

- บริษัทรับทราบและน าไปด าเนินการ 

6. นางสาวนิชานันท์ เสนาะ 
กรรมการชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง 

 

- เมื่อโครงการพัฒนาแล้ว อยากให้ผลประโยชน์กลับคืนสู่
ชุมชนบ้าง หลายโครงการที่ผ่านมามีการเชิญประชาชนใน
พื้นที่มาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แต่รายได้ไปตกอยู่
กับผู้รับเหมา อยากให้มีการจ้างผู้รับเหมาที่มีศักยภาพใน
ชุมชน อีกทั้งควรให้มีผู้รับเหมาเข้ามาร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นด้วย 

- บริษัทรับทราบและน าไปพิจารณาก าหนดเป็นมาตรการที่
เหมาะสมต่อไป ส่วนการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นขั้นตอนก่อนที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างและจัดหาผู้รับเหมา  

7. นายปารเมศ เภาวนะ ประชาชนชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง  
- ดินเลนที่ขุดหรือดูดน าไปทิ้งที่ใด  - บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกรมเจ้าท่า เพื่อก าหนด

จุดที่จะน าตะกอนดินไปทิ้ง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

- ท่าเทียบเรือที่สร้างใหม่ใช้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง เช่น ซ่อม
บ ารุงเรือ หรือต่อเรือ  

- ท่าเทียบเรือที่จะสร้างขึ้นใหม่ ทั้ง 2 ท่า จะใช้เป็นท่าส าหรับ
เทียบเรือเพื่อรอซ่อม เนื่องจากทา่เทียบเรือที่ใช้อยู่ในปจัจบุัน
ไม่สามารถรองรับเรือรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่และกินน้ าลึกได้  

- อยากทราบขั้นตอนการซ่อมแซม ซ่อมบ ารุงเรือที่เข้ามาใช้
บริการของบริษัทยูนิไทยฯ 

- ปัจจุบันบริษัท ยูนิไทยฯ มีอู่ลอยเรือ 2 อู่ ใช้ส าหรับซ่อม
บ ารุงเรือ ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับของการเดินเรือนั้น เรือ
ทุกล าต้องถกูน ามาตรวจสอบใต้แนวน้ า เวลาเรือวิ่งในน้ าจะ
มีส่วนที่จมอยู่ในน้ าตลอดเวลา (เรียกว่าเส้นแนวน้ า หรือใต้
แนวน้ า) จะต้องน าเรือขึ้นมาตรวจใต้แนวน้ าทุกๆ 3-5 ปี 
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สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 

การเอาเรือขึ้นมาตรวจใต้แนวน้ าหมายความว่า เรือจะต้อง
ไม่โดนน้ า เมื่อน าเรือเข้ามาในอู่ลอย จะท าการยกเรือขึ้น 
เมื่อน้ าแห้งก็ท าให้เห็นสภาพผิวของเรือที่อยู่ ใต้แนวน้ า  
ท าการตรวจสอบโครงสร้าง ท าการถอดชิ้นส่วนมาซ่อม 
ในโรงงานซ่อมบ ารุง 

8. นางสาวปาณสิรา สนิมงคล 
กรรมการชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง 

 

- เมื่อได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว จะมีการจัด
ประชุมเพื่อแจ้งมาตรการให้ชาวบ้านรับทราบอีกครั้ง
หรือไม่  

- หลังจากรายงานการศึกษาฯ ผ่านความเห็นชอบ หน่วยงาน
รัฐผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานอนุญาตโครงการ (กรมเจ้าท่า) 
จะต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง และจากการ
ประชุมในเวทีที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะจากให้ในขั้นก่อสร้าง
โครงการมีการจัดประชุม เพื่อแจ้ งผลการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนรับทราบ 

- อยากให้ผู้บริหารของบริษัท มีความใกล้ชิดกับชุมชนมาก
กว่าเดิม 

- บริษัทยูนิไทยฯ รับไปพิจารณา และเสนอผู้บริหารต่อไป ซึ่ง
งานมวลชนสัมพันธ์ (CSR) จะจัดกิจกรรมใกล้ชิดชุมชนให้
มากขึ้น โดยขยายวงกว้างไปสู่ระดับประชาชนให้มากขึ้น 
และให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากขึ้น 

3.3  สรุปผลการประชุมเวทีที่ 3 

 เวทีที่ 3 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารที่ท าการชุมชนบ้านทุ่งกราด ต าบลบาง
ละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
 ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ส านักงานจังหวัดชลบุรี ประธานและ
คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งกราด ชุมชนบ้านหนองมะนาว ชุมชนบ้านบางละมุง กลุ่มประมงต้นแบบบางละมุง ตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจและคณะท างานของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด และบริษัทที่ปรึกษาฯ รวม 60 คน 
บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 3-4 
 บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลโครงการความเป็นมา ความจ าเป็น ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กระบวนการและแนวทาง
ในการด าเนินโครงการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และชี้แจงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็นในที่ประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่  
นายสายันต์ บุญพิทักษ์ ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม นายนพดล กรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้  
นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ และนายสานิตย์  ลายสังข์ ที่ปรึกษาด้าน
มวลชนสัมพันธ์บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ร่วมชี้แจงด้วย 
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สรุปความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังแสดงในตารางที่ 3-4 
 บรรยากาศโดยรวมของการประชุมเป็นไปในทางที่ดี โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการน าเสนอของบริษัทที่
ปรึกษาและมีส่วนร่วมกับโครงการโดยการแสดงความคิดเห็น ถึงข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของโครงการ 
ผู้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ได้แก่ 
1. นางรุ่งทิวา ใจกุศล   ประธานชุมชนบ้านทุ่งกราด 
2. นายวัชรินทร์ เกื้อกูลธรรมกุล ประธานชุมชนบ้านหนองมะนาว  
3. นายรังสรรค์ สมบูรณ์   ประธานกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุง 
4. นางสาวรุ่งศิริญา นุ่นสวัสดิ์  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

   ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง 
5. นางสาวเชาว์ สมบูรณ์   ประชาชนชุมชนบ้านบางละมุง 
6. นางพรปวีณ์  อยู่คง   เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง 

 
บรรยากาศการลงทะเบียน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการ 

 
นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข  

ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
บริษัท ยูนิไทยฯ กลา่วต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมประชุม 

และร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

นายสายนัต์ บุญพทิักษ์ ผูช้ านาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม 

ในที่ประชุม 

รูปที่ 3-4 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ อาคารที่ท าการชุมชนบา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   
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นายสานติย์  ลายสังข์ ทีป่รึกษาด้านมวลชนสัมพนัธ์ 

บริษัท ยูนไิทยฯ ร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 3-4 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ อาคารที่ท าการชุมชนบา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   
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บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

 
บรรยากาศการประชุม 

รูปที่ 3-4 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ อาคารที่ท าการชุมชนบา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   
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ตารางที่ 3-4 
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 3) วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ อาคารที่ท าการชุมชนบา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
1. นางรุ่งทิวา ใจกุศล ประธานชุมชนบ้านทุ่งกราด  
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในระหว่างที่มี

การก่อสร้างโครงการหรือในช่วงด าเนินการ ต้องการให้
ทางโครงการแจ้งข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้
ชาวบ้านได้รับทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง ไม่ควรปกปิดข้อมูล 

- ที่ปรึกษารับไปก าหนดในมาตรการ  
- บริษัทมีนโยบายที่จะไม่มีการปกปิดข้อมูล และในกรณีที่

ประชาชนมีข้อห่วงกังวล ก็สามารถแจ้งผ่านประธานชุมชน 
หรือแจ้งผ่านคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งมี
การประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชนเป็นประจ าทุก 2 เดือน 

2. นายวัชรินทร์ เกื้อกูลธรรมกุล  
ประธานชุมชนบ้านหนองมะนาว  

 

- เสนอให้มีผู้แทนชุมชน และชาวบ้าน สลับกันเข้าไป
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในระหว่าง
ที่มีการก่อสร้างเป็นระยะ การที่เสนอให้มีผู้แทนชุมชน 
และชาวบ้านเข้าไปติดตามตรวจสอบนั้น เพื่อแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการชุมชนซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการ
เข้าไปติดตามตรวจสอบของแต่ละโครงการที่มีอยู่แล้ว 

- ทางโครงการรับไว้พิจารณาในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระหว่างก่อสร้าง 

- ทางโครงการมีการควบคุมดูแลคนงานที่พักในบ้านพัก
คนงานหรือไม ่

- บ้านพักคนงานตั้งอยู่นอกพื้นที่โรงงาน ในเบื้องต้นได้มีการ
ก าหนดพื้นที่บ้านพักคนงานซึ่งเป็นบริเวณที่พักอาศัยที่มี
ขอบเขตชัดเจน มีห้องพักและห้องน้ าเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ใน
บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ 

- กังวลเรื่องครอบครัวของคนงาน อาจมีบุตรหลานตามมา
ด้วย จะได้ รับการดูแลการศึกษาหรือบริการด้าน
สาธารณสุขหรือไม่ และอีกส่วนหนึ่งวัยรุ่นที่ติดตามมากับ
ครอบครัว แต่ไม่ได้ท างาน ไม่มีอาชีพ จะน าปัญหามาสู่
ชุมชน ฝากโครงการให้ควบคุมดูแลด้วย 

- ทางโครงการจะก าหนดไว้ในมาตรการฯ และระบุในสัญญา
จ้างผู้รับเหมาให้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน 
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ อีกทั้งมีคณะท างานมวลชน
สัมพันธ์ (CSR) ของบริษัทยูนิไทยฯ พร้อมรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนตลอดเวลา 

3. นายรังสรรค์ สมบูรณ์  
ประธานกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุง 

 

- ไม่กังวลเรื่องผลกระทบเนื่องจากเป็นการด าเนินการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ในบริเวณพื้นที่เดิมของบริษัท  
ยูนิไทยฯ  

- ในข้อห่วงกังวลของชาวประมง ขอให้ติดตั้งม่านกัน
ตะกอน ในระหว่างที่มีการรื้อถอน ขุดลอก อย่าให้น้ าขุ่น
เด็ดขาด เพราะว่าหน้าท่าเรือที่จะขุด อยู่บริเวณร่องน้ า 
ซึ่งหากเกิดน้ าขุ่น กระแสน้ าจะพัดพาตะกอนดินไปได้ไกล 

- ที่ปรึกษารับไปก าหนดในมาตรการ โดยก าหนดให้มีการ
ล้อมม่านกันตะกอนในพื้นที่ที่จะขุดลอก เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของตะกอนดิน อีกทั้งมีการตรวจวัดค่าตะกอน
แขวนลอยในระยะก่อสร้าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของม่านกันตะกอนที่ใช้ กรณีที่ม่าน
กันตะกอนไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของตะกอน
ได้ ทางโครงการต้องหยุดด าเนินการขุดลอกทันที และ
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ตารางที่ 3-4 
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 3) วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ อาคารที่ท าการชุมชนบา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เลี้ยงหอยของชาวบ้าน 

 
ก าหนดมาตรการลดผลกระทบที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนเริ่ม
ด าเนินการขุดลอกต่อไป 

- การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทะเล มีการเก็บระดับบน 
กลาง ล่าง อย่างไร 

- ที่ปรึกษาจะก าหนดมาตรการให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเล ตะกอนดิน และนิเวศวิทยา ทาง
ทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงการ 
โดยจะเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทะเลตามแนวทางที่ สผ. 
ก าหนด  

4. นางสาวเชาว์ สมบูรณ์ ประชาชนชุมชนบ้านบางละมุง  
- ต้องการให้โครงการพิจารณาจ้างแรงงานท้องถิ่นให้เข้าไป

ท างานเป็นอันดับแรก 
- โครงการได้ก าหนดมาตรการในการรับคนในท้องถิ่นเป็น

อันดับแรกไว้แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการเข้ามาท างานกับ
โครงการต้องได้มาตรฐานตามที่ทางโครงการก าหนด 

- ในขั้นตอนของการศึกษาและจัดท ารายงานที่ผ่านมา ที่
ปรึกษาได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการในชุมชน เช่น การจ้าง
เรือประมงในพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การใช้สถานที่จัดประชุมและให้คนในชุมชนจัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็น
การกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 

- ในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน ควรติดตั้งและตรวจวัดในวันหยุดด้วย  

- ที่ปรึกษาท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน ครบถ้วนตามเทคนิคและข้อก าหนดใน
การศึกษา โดยท าการติดตั้งเครื่องมือและตรวจวัดเป็น
ระยะเวลา 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งวันท าการและ
วันหยุด 

- ขอให้โครงการก ากับดูแลไม่มีคนงานดื่มเหล้าเมาและก่อ
ความเดือดร้อนให้คนในชุมชน 

- บริษัท ยูนิไทยฯ จะมีการปฐมนิเทศพนักงานที่รับเข้ามา
ปฏิบัติงานให้ทราบถึงข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย โดยไม่
อนุญาตให้พนักงานดื่มสุราหรือของมึนเมา เพราะนอกจาก
จะสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ตนเองแล้ว ยังอาจสร้างความ
ไม่ปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมงานด้วย มีการสุ่มตรวจในทุกๆ 
สัปดาห์ มีการตรวจวัดพนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา
กลางคืน หากตรวจพบจะให้หยุดงาน 2 วัน หากตรวจพบ
อีก ให้พักงาน 7 วัน และขั้นสุดท้ายคือให้ออก ส าหรับกรณี
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ตารางที่ 3-4 
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  

(เวทีที่ 3) วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ อาคารที่ท าการชุมชนบา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   

สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง และการน าไปประกอบการพิจารณา 
ที่เป็นคนงานของผู้รับเหมา ทางบริษัทฯ จะก าหนดเป็น
มาตรการแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแล
คนงาน ไม่ให้เมาสุราและก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
แก่คนในชุมชน และจะก าหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนด้วย 

5. นางสาวรุ่งศิริญา นุ่นสวัสดิ์ นักวชิาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง 

 

- ขอให้ก าหนดมาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญใน
ระหว่างก่อสร้าง และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้รับเหมากรณี
ที่มีการฝ่าฝืนด้วย 

- ที่ปรึกษารับทราบและจะน าไปก าหนดเป็นมาตรการต่อไป 

- ขอให้มีมาตรการควบคุมสุขลักษณะของบ้านพักคนงาน
ด้วย เบื้องต้นทราบข้อมูลมาว่าจะมีบ้านพักคนงานใน
ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ ซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบัง
จะติดตามมาตรการป้องกันต่างๆ ในการประชุมครั้งถัดไป 

- บริษัท ยูนิไทยฯ จะก ากับและควบคุมผู้รับเหมาทุกรายที่เข้า
มาด าเนินการก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายในทุกเรื่อง 
ทั้งเรื่องคนงาน บ้านพักคนงาน มีการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ 
และความเดือดร้อนร าคาญ 

- ที่ปรึกษารับทราบและจะน าไปก าหนดเป็นมาตรการต่อไป 
6. นางพรปวีณ์  อยู่คง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม  

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง 
 

- มีการซักซ้อมเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือสารเคมี
รั่วไหลหรือไม่  

- บริษัทยูนิไทยฯ มีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ 
โดยก่อนที่จะมีการซ้อม ต้องแจ้งบริษัทที่อยู่ ใกล้เคียง
รับทราบด้วย การด าเนินกิจการของบริษัทจะมีการควบคุม
ของเสีย น้ าที่ปนเปื้อนน้ ามันที่เกิดจากการซ่อมเรือ มีการ
จัดเก็บและให้บริษัทที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
น าไปก าจัด  

- กรณีเรือที่ซ่อมแล้วเสร็จ จะมีการเก็บเศษเหล็ก สี ทรายด า
ที่ใช้แล้ว หลังจากนั้นจะท าความสะอาดพื้นอู่ บันทึกภาพ
และแจ้งเทศบาลนครแหลมฉบังรับทราบเพื่อเข้ามา
ตรวจสอบพื้ นที่ ก่ อนจะท าการจมอู่ เพื่ อน า เรือออก 
นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง และคุณภาพ
อากาศอย่างสม่ าเสมอ 
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4.  การรับฟังความคิดเห็น และช่องทางการสื่อสาร 

 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ที่ปรึกษาได้เตรียมช่องทางส าหรับการสือ่สาร เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนไว้ดังนี้ 

1.ช่องทางการสื่อสารและแสดงความคิดเห็น 

(1) จดหมายหรือไปรษณียบัตร 
 

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จ ากัด (บริษัททีป่รึกษาซีเทค) 

281 ซอยพานิชอนันต์ (ปรีดีพนมยงค์ 42) ถนนสุขุมวิท 71  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

ส่งถึง คุณเบญจวรรณ ทองแก้ว / นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วม 

(2) แจ้งทางไลน์  
 

ค้นหา LINE ID ด้วยเบอร์ 08-5663-6021 หรือแสกน 

 
(3) โทรศัพท์  02-713-3888 ต่อ 231, 228 หรือ 08-5663-6021 

(4) โทรสาร 02-713-3889 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งถึง คุณเบญจวรรณ ทองแก้ว 

(5) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (อีเมล์) ehia.unithai@gmail.com และ eiaseatec@yahoo.com 

2.ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธโ์ครงการ  

สามารถเข้าไปแสกน ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้ทีน่ี่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1MMy4lMv9uNBtyiC-QswaEq9cmseRjTdh 
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